



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 66 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าฝ่ายเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45

เพื่อให้การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ดังนี้

กรรมการฝ่ายอำนวยการ

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุตม์)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทธกร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิสิทธิ์	ฝึกฝน)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายออกแบบเสื้อสาธิตสามัคคี	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน	สงวนผลไพโรจน์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายนันทนาการและทัศนศึกษา	(อาจารย์ธันพัฒน์	ทองมา)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง	(อาจารย์สุพิสิทธิ์	ฝึกฝน)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายสนามและอุปกรณ์การแข่งขัน	(อาจารย์ทินวัฒน์	นาครีอาภรณ์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายสารนิยกร	(อาจารย์ณภักษ์	พรหมแก้วงาม)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายจัดที่พัก	(อาจารย์ปริญต์วัฒน์	ธรรมมา)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย	(อาจารย์อมรินทร์	อำพลพงษ์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการเดินทาง	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง	ศุภอุทุมพร)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายพิธีการ	(อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ และอาคารสถานที่	(นายพรชัย	นระราศรี)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายแพทย์และพยาบาล	(อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายรายงานและประมวลผล	(อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ	(นางสาวมนัสวี	ประทุมทิพย์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ	(นายโชคชัย	ชลันธร)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายผลิตเอกสาร	(นางอมร	นพตระกูล)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน	(นางสัททยา	เกาเวชนิด)	กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม	(อาจารย์ศิริดา	ทองเชื้อ)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายแสงเสียงและบันทึกเทปวีดิทัศน์	(นายพิเชษฐ์	ล่ามกิจจา)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายเทคนิคกีฬา	(อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายหารายได้	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	(อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมกรีฑา	(อาจารย์ทรงพล	เพ็ชรทอง)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมกอล์ฟ	(อาจารย์ฉญาธร	จันทร์ประดิษฐ์)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแบดมินตัน	(อาจารย์ ดร.ชานินทร์	บุญญาลงกรณ์)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเปตอง	(อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเทนนิส	(อาจารย์ ดร.ชญาภัทร์	สมกระโทก)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเทเบิลเทนนิส	(อาจารย์นวรรตน์	ฉัญญศิริ)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมซอฟต์บอล	(อาจารย์ปรีชา	สุริยะ)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมฟุตซอล	(อาจารย์บุญฤทธิ์	บุญมา)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมวอลเลย์บอล	(อาจารย์รอมล	สุนทรานนท์)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมว่ายน้ำ	(อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมลีลาศ	(อาจารย์ณิชาภัทร	วินัยธรรมกุล)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมหมากรุกกระดาน	(อาจารย์จ้าวรรณ	ตันจันทร์พงศ์)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเซปักตะกร้อ	(อาจารย์ธนวิทย์	ช่วยบำรุง)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมบาสเกตบอล	(อาจารย์วชิรวิทย์	ข้างแก้ว)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมบาสเกตบอล	(อาจารย์ฮานาพิย์	ยี่สุนทร)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมฟุตบอล	(อาจารย์พรพล	พรมมา)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมฮอกกี้	(อาจารย์ณัฐ	จันทร์ประดิษฐ์)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมฮอกกี้	(อาจารย์วชิรวิทย์	ข้างแก้ว)	กรรมการ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแฮนด์บอล	(อาจารย์ฐิติวัสส์	รัตนเย็นใจ)	กรรมการ
อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์		กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ชญาภัทร์	สมกระโทก		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ฉญาธร	จันทร์ประดิษฐ์		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ธนวิทย์	ช่วยบำรุง		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์วชิรวิทย์	ข้างแก้ว		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์